

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขวังชิ้น เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น	
<p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>หัวข้อ : MOIT ๑๒ หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ</p> <p>๑. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศหรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๓. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>๑. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศหรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p style="padding-left: 20px;">๑.) สื่ออินโฟกราฟิก ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p style="padding-left: 20px;">๒.) มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p style="padding-left: 20px;">๓.) มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค</p> <p style="padding-left: 20px;">๔.) มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน</p> <p>Link ภายนอก : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ราเชนทร์ จีกัน (นายราเชนทร์ จีกัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง สมเดช บุญส่ง (นายสมเดช บุญส่ง) รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พรธีรา เวียงทอง (นางสาวพรธีรา เวียงทอง) นักวิชาการสาธารณสุข ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗</p>	